

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

bào trợ xã hội, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Kỳ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, các chỉ số cải cách hành chính PCI, PAR INDEX, SIPAS năm 2022 tăng điểm và tăng bậc so với năm 2021. Công tác quốc phòng, quân sự được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, chỉ rõ những vướng mắc, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Các đại biểu nhận định 6 tháng cuối năm 2023 sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, các cấp, các ngành phải có quyết tâm

chính trị cao, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm; chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tập trung ra soát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đạt được và mục tiêu cả năm, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa hoàn thành, hoàn thành ở mức thấp, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Tiếp tục ra soát, nắm chắc tình hình, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp, người dân, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các số, ban, ngành, địa phương; tập trung cao độ giải quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài. Phát huy tốt tinh thần "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bù phá vươn lên", từ đó chủ động, sáng tạo, đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2023.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách và khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nếu được triển khai thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đối với cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh phát triển. Các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nếu được triển khai thực hiện sẽ tiếp tục thúc đẩy cũng thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua các tờ trình về: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình; Cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028; Chủ trương về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến

năm 2025; Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Quỳnh Côi mở rộng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; Quy định mức thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019 - 2022; Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các tờ trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị đều là những cơ chế, chính sách lớn, quan trọng của tỉnh, khi được triển khai thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đối với cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh phát triển. Các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nếu được triển khai thực hiện sẽ tiếp tục thúc đẩy cũng thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua các tờ trình về: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình; Cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028; Chủ trương về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến

và tốt đời sống nhân dân. Đối với chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị khẩn trương thực hiện, tạo nền tảng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa phát triển, nhất là phong trào đại diện, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí cũng khẳng định lần đầu tiên Thái Bình xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên tinh thần vừa ban hành chính sách nhằm khuyến khích chuyên môn cũng vừa nghiên cứu tham mưu hoàn thiện chính sách nhằm khuyến khích tối đa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả cao, thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh.

Về tờ trình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn việc phân bổ, triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định, phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện các tờ trình trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định, sớm ban hành và triển khai thực hiện.

Theo chương trình, sáng ngày 30/6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thủ trưởng các số, ban, ngành, bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chủ tịch UBND huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống TNTC đã đạt được những kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quân sự, quốc phòng, biên giới biển được giữ vững. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống TNTC được tăng cường. Các ngành trong khối nội chính, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện khá tốt công tác dự báo, nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự; tập trung xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng và các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân được tăng cường và duy trì nền nếp. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành thực hiện cơ bản nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Công tác phòng, chống TNTC tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, hiệu quả. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống TNTC năm 2023. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống TNTC của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống TNTC. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa TNTC, sai phạm trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, tuyệt đối không được chần chừ, lơ là. Khi xuất hiện nguy cơ phức tạp, các cấp, các ngành phải chủ động phối hợp, tích cực vào cuộc, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, giải quyết trên tinh thần vận dụng đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, kiên quyết trong xử lý vi phạm. Đối với những vấn đề tiềm ẩn phức tạp và liên quan đến quyền, lợi ích của tổ chức, công dân, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng như quyền và lợi ích của các bên liên quan, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân để lắng nghe, trao đổi và chỉ đạo giải quyết những ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng và cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết công việc.

ĐẠO QUYỀN

TUYỆT ĐỐI KHÔNG LỖ LÀ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh kiểm tra khu vực chấm thi trắc nghiệm.

Muốn vậy, mọi công việc cần bám sát quy chế thi và các quy định về chấm thi; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong tất cả các công đoạn, bảo đảm việc chấm thi diễn ra theo đúng tiến độ chung của cả nước.

AN NINH, AN TOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

bảo đảm quyền lợi của thí sinh; tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế, quy trình, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng cho thí sinh. Để tăng cường các biện pháp an ninh, an toàn cho kỳ thi năm nay, sáng ngày 29/6 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2104/UBND-KGVX, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường điểm thi tăng cường phổ biến, nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế; yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi trung cao độ, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

CỤC THỐNG KÊ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đạt 55,6% kế hoạch năm; thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho gần 4.200 lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 18.490 người, tổ chức thành công 12 phiên giao dịch việc làm có định và 2 phiên giao dịch việc làm online; tình duy trì việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách cho người có công bảo đảm đúng quy trình và thời gian quy định...

Tại họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh và các số, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề các cơ quan thống kê, báo chí trung ương và địa phương quan tâm phục vụ công tác tuyên truyền như nguyên nhân đạt được tăng trưởng 7,77%; thu ngân sách đạt tỷ lệ thấp so với dự toán được giao; chương trình "Thắp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới; phong trào tích tụ, tập trung ruộng đất trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính...

HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/6, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp tháng 6 thảo luận tình hình, kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh và tiến độ theo dõi, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Từ sau cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tháng 5/2023 đến nay, tình hình trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, không xảy ra vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực (TNTC) phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác phòng, chống TNTC. Các nội dung chương trình công tác tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện

các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh và Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo tỉnh và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tháng 5/2023. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống TNTC được đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp tuyên truyền về phòng, chống TNTC cho 765 cán bộ quản lý và kế toán làm việc trong các cơ sở giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 2 huyện Tiền Hải, Thái Thụy; kịp thời thông tin kết quả 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh; tập trung triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiến quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng dự thảo quy định bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị xử lý kỷ luật, xin ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan,

đơn vị, địa phương, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự kiến thực hiện 7/2023 ban hành. UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tiếp tục triển khai chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng ngừa TNTC. Việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Đến ngày 31/5/2023, Công an tỉnh đã thu nhận 1.595.000 trường hợp đủ điều kiện cấp căn cước công dân, đạt 100% (là 1 trong 19 tỉnh hoàn thành công tác cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện) được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, khen thưởng. Tiếp tục chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Các ngành chuyên môn tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng "tham nhũng vặt", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng dự thảo quy định bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị xử lý kỷ luật, xin ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan,

và thực hiện đúng yêu cầu, đạt kết quả tích cực.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thống nhất ý để xuất về các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp của cơ quan tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Các thành viên Ban Chỉ đạo đóng góp ý kiến vào tờ trình về việc ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh; bổ sung chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh 1 cuộc giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022, dự thảo kế hoạch giám sát.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá: Thời gian qua, Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đạt kết quả tốt trên từng lĩnh vực, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới Ban Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục bám

MẠNH CƯỜNG

200 đại biểu được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Sáng ngày 29/6, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội (BHXH) về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho 200 đại biểu là lãnh đạo, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLD), cán bộ phụ trách công tác bảo hiểm và truyền thông của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình hiện có 10.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động; trên 200 làng nghề và trên 300 hợp tác xã, tạo việc làm cho khoảng 720.000 lao động. Thời gian qua, tỉnh đã chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, điều kiện lao động, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm, quan tâm đến công tác ATVSLD. Từ năm 2020 - 2022, tai nạn lao động trong khu vực chính thức và phi chính thức đều giảm cả về số người lẫn số vụ; tần suất tai nạn lao động giảm trung bình 5%/năm. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: công tác tuyên truyền, huấn luyện ATVSLD mới chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu thực tế. Chế độ báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, báo cáo công tác ATVSLD còn chưa kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện của Cục An toàn lao động, Cục Quản lý môi trường y tế hướng dẫn tổng quan hệ thống pháp luật về ATVSLD, chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các quy định về vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin thực trạng công tác ATVSLD trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giải đáp, trao đổi chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Thông qua bồi dưỡng giúp lãnh đạo, người làm công tác ATVSLD, cán bộ phụ trách công tác bảo hiểm và truyền thông của các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm về ATVSLD, nhất là việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

DUY TÙNG